



ข่าวธนาคารแห่งประเทศไทย

สำนักสื่อสารสัมพันธ์ ฝ่ายสนับสนุนการบริหาร
โทร. 0-2283-5016-7 โทรสาร 0-2261-5648 www.bot.or.th

ฉบับที่ 45/2545

เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน วันที่ 12 ธันวาคม 2545

นายบัณฑิต นิจอวาร ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) แถลงถึงผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินในวันนี้ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้มในระยะต่อไป เพื่อกำหนดแนวนโยบายการเงินที่เหมาะสม โดยมีประเด็นที่สำคัญ ดังนี้

1. คณะกรรมการได้พิจารณาข้อมูลล่าสุดของภาวะเศรษฐกิจไทย และมีความเห็นว่าในช่วง 10 เดือนแรกของปี เศรษฐกิจไทยขยายตัวในเกณฑ์ที่น่าพอใจ มีการขยายตัวต่อเนื่องทั้งทางด้านการผลิต การใช้จ่ายเพื่อการบริโภค การลงทุน และการส่งออก

2. สำหรับเสถียรภาพต่างประเทศอยู่ในเกณฑ์ดี โดยเงินสำรองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง ในขณะที่ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลต่อเนื่องและฐานะหนี้ต่างประเทศปรับลดลง สำหรับค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์ สรอ. มีเสถียรภาพ โดยปรับตัวตามภาวะตลาดและในทิศทางเดียวกับค่าเงินของประเทศอื่นในภูมิภาค

3. เสถียรภาพเศรษฐกิจภายในประเทศอยู่ในเกณฑ์น่าพอใจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 1.2 ในเดือนพฤศจิกายน ส่วนหนึ่งเป็นผลจากราคาน้ำมันและอาหารที่ปรับสูงขึ้น ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานซึ่งยังไม่ได้รับผลกระทบดังกล่าว เพิ่มขึ้นในเกณฑ์ต่ำ คือร้อยละ 0.2 ในเดือนพฤศจิกายน สำหรับแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานในระยะ 8 ไตรมาสข้างหน้า คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า จะยังคงอยู่ภายในเป้าหมายของการดำเนินนโยบาย

4. คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า ในภาพรวม ความไม่แน่นอนด้านต่างประเทศที่อาจมีผลต่อเศรษฐกิจไทยยังไม่ได้เพิ่มขึ้นจากการประชุมคราวก่อน ภาวะเศรษฐกิจสหรัฐฯ มีการปรับตัวดีขึ้นในบางด้าน แต่ก็ยังมีความไม่แน่นอนอยู่ ในขณะที่ตลาดการเงินต่างประเทศเริ่มมีเสถียรภาพที่ดีขึ้น ในส่วนของความเสี่ยงทางด้านต่างประเทศจากการเกิดสงครามระหว่างสหรัฐฯ และอิรัก คณะกรรมการฯ ประเมินว่า ความไม่แน่นอนยังคงมีอยู่เช่นกัน และเป็นประเด็นที่ควรติดตามต่อไป

5. คณะกรรมการฯ เห็นว่า เศรษฐกิจไทยในปีนี้อาศัยตัวในเกณฑ์ที่น่าพอใจ เสถียรภาพต่างประเทศอยู่ในเกณฑ์ดี ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ในเกณฑ์ต่ำ และจากที่ภาวะเศรษฐกิจแสดงการขยายตัวได้ต่อเนื่อง ในขณะที่ความไม่แน่นอนด้านต่างประเทศที่จะมีผลต่อเศรษฐกิจไม่ได้แตกต่างจากที่ประเมินไว้คร่าวก่อน

คณะกรรมการฯ จึงมีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยตลาดซื้อคืนพันธบัตรระยะ 14 วัน ไว้ที่ร้อยละ 1.75 ต่อปี

ธนาคารแห่งประเทศไทย

12 ธันวาคม 2545